

ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน					คะแนนผลงาน (ก)	น้ำหนักผลงาน (ข)	รวมคะแนน (ก x ข)/๕
	๑	๒	๓	๔	๕			
ส่วนที่ ๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก	ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร ได้เท่ากับร้อยละ ๒๐๐ ของเป้าหมาย	ดำเนินการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกร ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย	การเฝ้าระวังในสัตว์ปีก เจริญรับโดยการเก็บซากส่งตัวอย่างส่งตรวจทุกเดือนไม่ต่ำกว่า ๓-๕ ราย/เดือน จำนวนตัวอย่างซาก ไม่ต่ำกว่า ๒ ซาก/ราย	การเฝ้าระวังเชิงรุก โดยการเก็บซาก จังหวัดที่ไม่มีเปิดโล่ง ให้เก็บซากตัวอย่าง ๒ ตัวอย่าง ตามพื้นที่เสี่ยง	การเฝ้าระวังโรคในเกษตรกรชาติ เก็บตัวอย่าง พร้อมลงบันทึกข้อมูลในระบบ LIMS ให้ครบถ้วน		๓.๕	
ส่วนที่ ๒ การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮอร์ปัยกเซปติคซีเมีย โรคไขหวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ						๓.๕		
๒.๑ การรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮอร์ปัยกเซปติคซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์	นับการรายงานโรคในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗ ให้รายงานการเกิดโรคเบื้องต้น (กคร.๑) ภายใน ๒๔ ชม.	การสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์ (กคร.๒) ภายใน ๗๒ ชม.	ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวภายใน ๗๒ ชม.และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรายงานภาวะการณั้ระบาดของโรค (กคร.๓) จนกว่าโรคจะสงบ	รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	รายงานสภาวะการณั้ระบาดของโรค (กคร.๓)		๒	
๒.๒ การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก (รท.๑เชิงรับ)	รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก (รท.๑เชิงรับ) และระบบ E-smart surveillance (ทุกราย) รายงานเกิน ๒๔ ชม.	รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก (รท.๑เชิงรับ) และระบบ E-smart surveillance (ทุกราย) รายงานภายใน ๒๔ ชม.	สอบสวนโรค ทุกราย ภายใน ๗๒ ชม.	เฝ้าระวังตัวอย่าง (LIMS) (ทุกราย) ส่งตัวอย่าง ภายใน ๗๒ ชม.	รายงาน สคส.๑ (ทุกราย)		๑.๕	
ส่วนที่ ๓ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่สำคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮอร์ปัยกเซปติคซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า)						๕.๕		
๓.๑ การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮอร์ปัยกเซปติคซีเมีย	มีการวางแผนเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรค กำหนดเป้าหมายการป้องกันโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยง(กคร.๖ในระบบ e-smart surveillance)	กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยง	การฉีดวัคซีนตามแผนการควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮอร์ปัยกเซปติคซีเมีย ได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ (กคร.๑ .กคร.๓และ กคร.๕ ในระบบ surveillance)	ดำเนินการตามแผนการควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮอร์ปัยกเซปติคซีเมีย เฝ้าระวังและพ่นยาฆ่าเชื้อ ได้ตามแผน	ดำเนินการตามแผนการควบคุม ป้องกันโรค fmdและ Hemo รักษาฟาร์มสัตว์ป่วย ได้ร้อยละ ๘๐ ของฟาร์มที่ได้รับแจ้ง และดำเนินการเสริมสร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ การพบโรค ควบคุมป้องกันโรคแก่เกษตรกรในพื้นที่		๓	

	ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน					คะแนน ผลงาน (ก)	น้ำหนักผลงาน (ข)	รวม คะแนน (ก x ข)/๕
		๑	๒	๓	๔	๕			
	๓.๒ ประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน	ร้อยละผลการผ่าตัดทำหมันสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละผลการผ่าตัดทำหมันสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ร้อยละผลการผ่าตัดทำหมันสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ร้อยละผลการผ่าตัดทำหมันสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ร้อยละผลการผ่าตัดทำหมันสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐		๒.๕	
	๖ การพัฒนาโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนและตรงตามระยะเวลา ที่ระบุอยู่ในเงื่อนไข	เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงพยาบาล ภายในประเทศทุกแห่ง ตาม เป้าหมายที่กำหนด	ตรวจประเมินโรงพยาบาล ครอบคลุมทุกแห่ง	ดำเนินงานทางปกครองแก่โรงพยาบาล สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการสัตว์ อย่างน้อย ๑ แห่ง	ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาล ทั้งหมดแต่งตั้งพนักงานตรวจโรค สัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย		๔	
	๗ การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)	สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK รายใหม่ ได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสถานที่จำหน่ายประเภท รายเดียว อย่างน้อย ๑ แห่ง	ตรวจติดตามสถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ได้ครบตาม เป้าหมายที่กำหนด	ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ได้ครบตาม เป้าหมายที่กำหนด	สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสาร ตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุ สัตว์ OK ครบตามเป้าหมายที่ กำหนดในระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๗	เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เนื้อสัตว์ และตราสัญลักษณ์ ปศุ สัตว์ OK ที่ได้รับจากสำนักงานปศุ สัตว์เขตลงสื่อออนไลน์		๔	
	๘ โครงการฟาร์มรักษาสัตว์สิ่งแวดล้อม สำรองการจัดการมูลโค และประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสัตว์	ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์ม ปศุสัตว์ตามแบบประเมินฟาร์ม รักษาสิ่งแวดล้อม ในแบบประเมิน ออนไลน์ (Google form) ที่ กำหนด จำนวน ๖ แห่ง หรือร้อยละ ๖๐ ของจำนวนโรงพยาบาลสัตว์ที่มีภายในจังหวัด	ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสัตว์ ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๗ แห่ง หรือร้อยละ ๗๐ ของจำนวนโรงพยาบาล สัตว์ที่มีภายในจังหวัด	ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสัตว์ ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๘ แห่ง หรือร้อยละ ๘๐	ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่า สัตว์ ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๙ แห่ง หรือร้อยละ ๙๐	ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่า สัตว์ ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๑๐ แห่ง หรือร้อยละ ๑๐๐		๔	
	๙ จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	ฟาร์มปศุสัตว์ ได้รับการตรวจ ประเมินการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ร้อย ละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด	ฟาร์มปศุสัตว์ ได้รับการตรวจ ประเมินการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ร้อยละ ๖๐ ของ เป้าหมายที่กำหนด	ฟาร์มปศุสัตว์ ได้รับการตรวจ ประเมินการปฏิบัติทางการ เกษตร ที่ดีด้านปศุสัตว์ ร้อยละ ๗๐ ของ เป้าหมายที่กำหนด	ฟาร์มปศุสัตว์ ได้รับการตรวจ ประเมินการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่กำหนด	ฟาร์มปศุสัตว์ ได้รับการตรวจ ประเมินการปฏิบัติทางการ เกษตร ที่ดีด้านปศุสัตว์ ร้อยละ ๙๐ ของ เป้าหมายที่กำหนด		๔	
	๑๐ การตรวจติดตาม กำกับ ดูแลสถานที่ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ ด้านปริมาณการผลิตและการขอความร่วมมือดำเนินการ รักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่	ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไข่ไก่ ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไข่ไก่ตาม เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไข่ไก่ตาม เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไข่ไก่ตาม เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไข่ไก่ตาม เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐		๔	

	ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน					คะแนนผลงาน (ก)	น้ำหนักผลงาน (ข)	รวมคะแนน (ก x ข)/๕
		๑	๒	๓	๔	๕			
๑๑	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกร ธรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทาศุสัตว์อินทรีย์ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ และได้รับเงินอุดหนุนครบถ้วน ภายในวันที่ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗	- ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ได้รับเงินอุดหนุนภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขุนได้รับเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ และรายงานสรุปข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	อาสาปศุสัตว์ ปฏิบัติภารกิจที่กำหนดเป็นตัวชี้วัด อย่างน้อย ๕ ภารกิจ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗		๕	
๑๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	ระดับความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย	ระดับความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย	ระดับความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	ระดับความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย	ระดับความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย		๓	
๑๓	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	การพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย	การคัดเลือก ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ให้เป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย	การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เงินอุดหนุนทั่วไป) ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย	การคัดเลือก ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด และส่งให้ปศุสัตว์เขตภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	การประเมินเชิงคุณภาพ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗		๒	
๑๔	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธี ผสมเทียม	จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม ตั้งท้อง สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม ตั้งท้อง สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม ตั้งท้อง สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม ตั้งท้อง สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม ตั้งท้อง สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐		๕	
		ความถูกต้องข้อมูลผสมเทียมโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐	ความถูกต้องข้อมูลผสมเทียมโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕	ความถูกต้องข้อมูลผสมเทียมโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ความถูกต้องข้อมูลผสมเทียมโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕	ความถูกต้องข้อมูลผสมเทียมโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐			
		ความถูกต้องข้อมูลการตั้งท้องโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐	ความถูกต้องข้อมูลการตั้งท้องโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕	ความถูกต้องข้อมูลการตั้งท้องโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐	ความถูกต้องข้อมูลการตั้งท้องโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	ความถูกต้องข้อมูลการตั้งท้องโคนเนื้อ ผ่านระบบ e-O ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐			
๑๕	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	ยื่นแบบเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ เครือข่าย ร่วมตรวจประเมินฯ	ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ เพื่ออนุมัติเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	เครือข่ายที่สมัครไม่ผ่านการพิจารณา	เครือข่ายที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ เครือข่าย รายงานผลการดำเนินงานต่อ ปศข.ที่กำหนด		๕	

